



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

- นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สร. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว ที่รพ.สต.ปากคลอง ชุมชน (ตัวแอล) ต่างด้าว และท่าเทียบเรือสะพานปลา จ.ระนอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thaiqoute, bangkokbiz, js100, newtv, hooninside, mcot)

- นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. และ นายสุพจน์ ชัยวิไล รองประธานกรรมการบริหาร บ.ไทย แพทย์ฟ้า จาก แดงลงข่าวเปิดตัว "PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE มีมือคนไทยมาตรฐานสากล" ซึ่งเป็นความสำเร็จในการพัฒนาผ้าที่ผลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิลสำหรับตัดชุด PPE ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็นรายแรกในประเทศไทย โดย บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ บ.ไทยแพทย์ฟ้า จำกัด พร้อมรับมอบชุด PPE 500 ชุด เพื่อกระจายให้รพ.รามธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า สถาบันบำราศนราดูร และรพ.นครปฐม รองรับการรักษาของโควิด 19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, acnews, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday, 77 kaoded)

- ศบค. แดงลงสถานการณ์วันที่ 18 ส.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย กลับจากรัสเซีย 2 ราย และอินเดีย 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,381 ราย หายป่วยแล้ว 3,198 ราย เสียชีวิต 58 ราย สำหรับกรณีทหารสหรัฐฯ 110 นาย ที่กักตัวใน ASQ 3 แห่ง ขณะนี้ครบ 14 วันแล้ว ผลตรวจโควิด 19 ไม่พบเชื้อ จะเริ่มฝึกพร้อมกับทหารไทยภายในค่ายทหารตั้งแต่ 18-31 ส.ค. โดยระหว่างการฝึกจะไม่มีการออกนอกพื้นที่และมีทีมติดตามดูแลใกล้ชิด รวมถึงปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง

- พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะ ผอ.ศบค.ทบ. กล่าวถึงข่าวลือในสังคมออนไลน์ว่ากองทัพบกเตรียมส่งกำลังพลไปฝึกที่ประเทศสหรัฐฯ เดือนก.ย.นี้ ว่า ไม่มีในตารางการฝึกซ้อมใหญ่ของกองทัพบก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ผู้จัดการ

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ สร.เสนอขออนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อให้ไทยหรือและร่วมลงทุนกับนานาชาติในการผลิตวัคซีนโควิด19 และพัฒนา ค้นคว้าวิจัย ทดลองวัคซีนโควิด 19 พร้อมกล่าวว่า วันนี้ยังมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ จากการเปิดประเทศเร็วเกินไป แต่ของไทยจะเปิดเฉพาะบางกิจกรรมที่เกิดผลดีกับเศรษฐกิจระดับฐานราก เช่น การท่องเที่ยวบางแห่ง หรือการรักษาพยาบาลในรพ.ของรัฐหรือเอกชน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือของประชาชน

ประเด็นผลกระทบ

1. ชาวมาเลเซียติดเชื้อจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายมาเลเซียติดเชื้อโควิด19 หลังเดินทางกลับจากไทย ว่า ไม่ได้ตรวจเจอหลังเดินทางออกจากประเทศไทย โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศมาเลเซียเมื่อ 5 ส.ค. มีการตรวจหาเชื้อทันทีแต่ไม่พบ หลังเข้าพักในสถานที่กักกันของประเทศมาเลเซียแล้ว 10 วัน มีการตรวจอีกครั้งวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งให้ผลเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าขณะที่อยู่ในประเทศไทยบุคคลนี้ไม่ได้ติดเชื้อ ดังนั้น ประชาชนที่อยู่ในสถานที่พักเดียวกันหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องกังวล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานทางการมาเลเซียเพื่อขอให้มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, Chiangmainews, workpointtoday, nationtv, kapook, tnthailand)

- เฟซบุ๊กข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ นำโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ แดงลงข่าวกรณีผู้ป่วยโควิด 19 เข้ามาใน จ.เชียงใหม่ ว่า ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา จ.ลพบุรี เดินทางมาเชียงใหม่พร้อมเพื่อนอีก 5 คน ด้วยรถตู้เช่า เมื่อ 17 ส.ค. 2563 ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ เข้าที่พักที่ม่อนแจ่ม ยืนยันว่าผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายนี้มีการป้องกันตัวเองอย่างดี เมื่อกรมควบคุมโรคประสานมาได้เชิญตัวหญิงรายดังกล่าวมาตรวจหาเชื้อ ผลตรวจเป็นลบ ขณะนี้กักตัวดูอาการที่รพ.นครพิงค์ ส่วนเพื่อนที่ได้เดินทางมาพร้อมกันขอความร่วมมือให้กักตัวจนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

- พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สทม. กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 และชุดสืบสวน สทม. ติดตามตรวจสอบข้อมูลตามที่ชายรายนี้แจ้งการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อประสานเจ้าของสถานที่พักอาศัยตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสืบสวนโรค ติดตามหาตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงสถานที่ที่เคยเดินทางไป

ประเด็นข่าว

โดยชายมาเลเซียรายนี้เดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อย ครั้งล่าสุด 6 มี.ค. ไม่พบว่าติดเชื้อ และกลับมาเลเซีย 5 ส.ค. ทางกรมมาเลเซียพบว่าติดเชื้อ 15 ส.ค. กำลังประสานกรมควบคุมโรคเพื่อสืบสวนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบพบว่าชายมาเลเซียพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ส่วนแฟนเดินทางกลับต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ของ กทม. และกรมควบคุมโรค เร่งทำการทวนสอบโรคทั้งในส่วนของชายมาเลเซียและแฟนที่เดินทางกลับไปต่างจังหวัด

2.ต่างตัวลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 43 คน ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สอบสวนพบว่าเดินทางเข้ามาทาง จ.ตาก ผ่าน จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนี้ทั้งหมดถูกกักตัวที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่ จากการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อ จะกักตัวจนครบ 14 วัน ก่อนดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

3.ชายชาวลาวเสียชีวิตปริศนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า

-ที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เกิดเหตุชายชาวลาว 2 รายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์ต้องสวมชุด PPE เข้าตรวจสอบศพพร้อมเก็บเนื้อเยื่อบริเวณกระพุ้งแก้มไปตรวจหาเชื้อ และห่อด้วยผ้าฆ่าเชื้อ 3 ชั้น ก่อนให้ญาตินำไปเผาปนกันที่ นอกจากนี้ ยังพบนายวิชัย ริมประจักษ์ อายุ 55 ปี ชาว จ.อุดรธานี เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในห้องน้ำของตุ๋ยามตำรวจทางหลวงหนองเม็ก อ.หนองหาน

4.เวทีมวยการ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้บริหารเวทีมวยสยามอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนามมวย และคณะทีมงานผู้ดูแลสนาม ประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีมีการจัดมวยเมื่อวันที่ 15 ส.ค. และมีผู้เข้าชมแต่ไม่รักษาระยะห่าง ไม่สวมหน้ากาก และใกล้ชิดกันเกินไป จนถูกรายงานถึงกกท. โดยระบุว่า การเว้นระยะห่างของผู้เข้าชมมวยเป็นเรื่องค่อนข้างยาก สนามมวยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ศบค. ทุกอย่าง มีการติดสติ๊กเกอร์ตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าชมชัดเจน แต่เมื่อถึงเวลาจริงยังเกิดปัญหา ทั้งนี้ จะเร่งหามาตรการป้องกันใหม่ๆ โดยจะประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งวันที่ 20 ส.ค.นี้

5.ขอผ่อนปรนธุรกิจโรงภาพยนตร์ 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ตัวแทนกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนการเปิดธุรกิจโรงภาพยนตร์แบบปกติ เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเกือบ 90 วัน ทำให้หลายประเภทธุรกิจได้รับการผ่อนปรนเปิดให้บริการและมีโอกาสกลับมาฟื้นฟูธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-วัคซีนโควิด 19 ที่ศึกษาวิจัยในประเทศไทยที่มีความซับซ้อนอย่างมาก คือ ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทดลองในลิงแล้วได้ผลดี และชนิด DNA ของ บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. ที่ทดลองในหนูแล้วได้ผลดี จะเริ่มทดลองในคนได้ราวปลายเดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 และใช้เวลาดำเนินการอีก 9 เดือน คาดว่าวัคซีนชนิด DNA จะผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2564 ส่วนวัคซีนโควิด 19 ของจุฬาฯ คาดว่าจะเริ่มทดลองในคนเดือน ต.ค. 2563 โดยล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากครม. ประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาบริษัทของคนไทยให้มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จาก ม.ออกฟอร์ด โดย อย.ตรวจสอบโรงงานผลิตแล้วคาดว่าจะรับรองมาตรฐาน GMP ได้ประมาณเดือน ก.ย.นี้

-**รัสเซีย** ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 "สปุตนิค 5" ชุดแรก โดยยืนยันว่ามีความปลอดภัยแม้ว่าการทดลองทางคลินิกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และการทดสอบระยะสุดท้ายกับคนมากกว่า 2,000 คนเพิ่งเริ่มเมื่อ 12 ส.ค. และต้องรอผลการทดลองอีก 6 เดือนท่ามกลางข้อกังขาจากองค์การอนามัยโลก และนักวิทยาศาสตร์จากโลกตะวันตกบางรายเตือนว่ารัสเซียใช้วัคซีนเร็วเกินไปอาจเป็นอันตรายได้

-**จีน** จัดสิทธิบัตรวัคซีนโควิด 19 ฉบับแรกให้กับ บ.แคนซิโน ไบโอโลจิสติกส์ อิงค์ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการทหาร ซึ่งพัฒนาวัคซีนชื่อ Ad5-nCoV จากการติดต่อสารพันธุกรรมเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เตรียมนำไปทดลองในอาสาสมัครระยะเบี๋ย รวมถึงกำลังเจรจากับรัสเซีย บราซิล และชิลี เพื่อทำการทดลองด้วย

-**สหรัฐฯ** ฟรานซิส คอลลินส์ ผอ.สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "วัคซีน ปฏิบัติการวาร์ป สปีด" กำลังอยู่ในขั้นทดลองเฟส 3 กับอาสาสมัครกว่า 30,000 คน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ อาจทำให้อย.สหรัฐฯ ไม่สามารถอนุมัติก่อนเดือนพ.ย.

-**อังกฤษ** ม.ออกซ์ฟอร์ด และ บมจ.แอสตรา เซเนก้า เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนชื่อ ChAdOx1 nCoV-19 เฟส 1 และ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง 1,077 ราย พบว่า สามารถสร้างแอนติบอดีและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถต่อสู้กับโควิด 19 เกิดผลข้างเคียงน้อย และไม่มีอาการร้ายแรง ด้านองค์การอนามัยโลก ระบุ ม.ออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนก้า เป็นกลุ่มที่จะผลิตวัคซีนสำเร็จเป็นอันดับต้น ๆ และเร็วที่สุดช่วงต้นเดือน ก.ย.

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,

ประเด็นข่าว

สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-**เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยเพิ่ม 279 ราย ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 15,318 ราย ก.สาธารณสุขชี้แจงว่ามีผู้ป่วยอย่างน้อย 107 ราย ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์การแพร่ระบาดใหม่ในโบสถ์ซางเจอิล

-**ฝรั่งเศส** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,310 ราย สูงสุด 4 วันติดต่อกันหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ผู้ติดเชื้อสะสม 215,521 ราย เสียชีวิต 30,409 ราย

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อ 50,921 ราย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตน่าจะสูงกว่านี้ เนื่องจากมีอัตราการตรวจโรคต่ำเมื่อเทียบกับประชากร และบ่อยครั้งไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้อง

-**อิตาลี** เตรียมส่งปิดไนต์คลับ ผับ ดิสโก้เธค สถานบันเทิงต่างๆ หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 600 ราย ภายในวันเดียว โดยส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาว

-**มาเลเซีย** สถาบันวิจัยการแพทย์แห่งมาเลเซีย พบไวรัสโคโรนาหลายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้รวดเร็วและรุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในเมืองอูฮั่น โดยมีความรุนแรงมากกว่า 10 เท่า และแพร่ระบาดง่ายมากจากบุคคลที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์

-**นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 1,293 ราย

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียพบผู้ป่วยใหม่ 222 ราย ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความหวังมาตรการล็อกดาวน์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 21,602,258 ราย อาการรุนแรง 64,450 ราย รักษาหายแล้ว 14,322,823 ราย เสียชีวิต 768,673 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 5,529,789 ราย บราซิล 3,317,832 ราย อินเดีย 2,589,208 ราย รัสเซีย 917,884 ราย แอฟริกาใต้ 583,653 ราย

ปลัด สธ. คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะเลคน

-กล่าวว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นปลัด สธ. แทน นพ.สุขุม ที่จะเกษียณเดือน ก.ย.นี้ โดยรมว. สธ. ระบุคุณสมบัติว่าต้องทำงานร่วมกับ รมต.ได้ เก่งด้านการแพทย์-บริหาร มีบารมีมากพอที่ทำให้ทุกคนในกระทรวงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งเสนอประวัติการทำงานของนพ.เกียรติภูมิด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossipสาสุข

-กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เสนอชื่อ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ขึ้นเป็นปลัด สธ.คนใหม่ ว่า ไม่รู้สึกแปลกใจ เพราะคนสธ. รู้ตั้งแต่แรกว่าจะได้เป็นแน่นอน โดยนพ.เกียรติภูมิไม่มีประวัติว่าอยู่ช่วงชมรมแพทย์ชนบท หรือสายนพ.สสจ./รพศ./รพท. เต็มโตมาแต่ในสายกรมสุขภาพจิต เคยเป็นผอ.รพ.ศรีธัญญา และมีซูเปอร์คอนเนกชันกับนายอนุทินมาตั้งแต่ครั้งที่เป็นรมช.สธ. คุมกรมสุขภาพจิต ในปี 2547 ขณะเดียวกันยังมีคุณสมบัติพิเศษในฐานะผู้ที่รับใช้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ทำงานได้ทันใจโดยเฉพาะเรื่องกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ การที่พญ.พรรณพิมล นพ.สุวรรณชัย และนพ.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นปลัด สธ. จึงไม่ใช่เหตุผลเรื่องความสามารถ แต่เป็นเรื่องการเมือง และขอให้จับตา พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการฯ อีกหนึ่งคนที่มีซูเปอร์คอนเนกชันกับนายอนุทินว่าจะได้ไปเป็นรองปลัดหรืออธิบดีกรมใดกรมหนึ่ง ส่วนนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ และโฆษก ศบค. มีลุ้นจะได้ขึ้นซี 10 ในรอบต่อไป แต่อาจต้องไปเป็นผู้ตรวจราชการหรือรองปลัดฯ ไปก่อน

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-กล่าวถึงกรณี รมว.สธ.ประกาศยกระดับสิทธิบัตรทอง ให้ผู้ป่วยสามารถรักษาในรพ.ทุกแห่ง ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างภาระให้กับรพ. เพราะจะทำให้คนไข้กระจุกตัวที่รพ.จังหวัด ปัจจุบันการใช้สิทธิบัตรทอง เบื้องต้นต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการที่มีสิทธิ์ หากไม่สามารถรักษาได้จะส่งตัวไปรพ.ที่ใหญ่ขึ้นต่อไป แต่หากเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้สิทธิ์ข้ามเขตได้ 72 ชั่วโมง และบางรายการไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ เช่น ภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การแปลงเพศ การตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาที่เกินกว่าความเห็นของแพทย์ เป็นต้น รวมถึงการรักษาโรคทั่วไปแต่ผู้ป่วยไปใช้สิทธิ์ข้ามเขต หรือการขอห้องนอนพิเศษเมื่อเป็นผู้ป่วยใน ต้องจ่ายเงินเองเช่นกัน

คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์, thailandplus

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2,090 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมประชาชนกว่า 20 ล้านคน ตั้งเป้าขึ้นทะเบียนให้ได้ 6,500 แห่งดูแลประชาชน 60 ล้านคน ภายในปี 2573 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศ 3 ฉบับ ตามพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศ สธ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐกำกับติดตามหน่วยบริการ 2.ร่างประกาศ สธ. กำหนดวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ฯ และ 3.ร่างประกาศคกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดผู้มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บริหารหน่วยบริการ และแบบหนังสือร้องเรียนหากไม่ได้รับบริการที่เหมาะสมตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าดำเนินงานของอนุกรรมการ 6 คณะ ภายใต้คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาทิ การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2568) แนวทางการบูรณาการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นต้น

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาในชุมชนแห่งแรกของ จ.นครราชสีมา ที่หมู่ 1 บ้านเหมือดแอ่ ต.เสมา อ.สูงเนิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สตช. สสจ.นครราชสีมา และภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรือน และได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ปลูกเพื่อโครงการวิจัย ทั้งนี้ มีโครงการขยายฟาร์มเพาะปลูกกัญชาใน จ.นครราชสีมา อีก 5 แห่ง

โครงการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ทวีช่อง 5, NBT

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยด้านเอชไอวี (HIV-NAT) รอง ผอ.โครงการเอชไอวีและวัณโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. ผู้แทนจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และ บ.บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวโครงการศึกษาการเข้าถึงบริการและความเป็นไปได้ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ผ่านร้านขายยาใน กทม. ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ยุติปัญหาเอดส์ 3 ประการคือ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิต ลดการรังเกียจตีตราและเลือกปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ภายในปี 2573 โดยจะนำร่องผ่านร้านขายยาใน กทม. ใน 2 กลุ่มเสี่ยง คือ ชายรักชาย และสาวประเภทสอง สามารถร่วมลงทะเบียนและทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ PrEPThai.net/HIVST และรับชุดตรวจจากแผนกเวชภัณฑ์ของร้านบู๊ทส์ (Boots) 36 สาขา นอกจากนี้ยังมีระบบสายด่วนให้คำปรึกษา 1663 สายสบายใจ 08-2582-1714 หากผลคัดกรองเป็นบวก ต้องไปตรวจยืนยันที่หน่วยบริการสุขภาพ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยยุติปัญหาเอดส์ได้ในอนาคต และขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อ "ให้การตรวจ คือ คำตอบเพื่อก้าวต่อไป"

โฆษกรัฐบาลคนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ทวีช่อง 5, NBT

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณคุณ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แทนนางนงนุช ภิญญินวัฒน์ ที่ไปเป็นรมช.แรงงาน ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

พฤติกรรมรุนแรงจากการติดยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงกรณีพบศพผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสนามกีฬาตริง และ ด.ญ.วัย 14 ปี ถูกยิงเสียชีวิตบนเตียง และมีศพของเด็กนร.ชาย อายุ 16 ปี เสียชีวิตในลักษณะนั่งพิงผนังโดยกำปืนลูกม่ไว้ในมือขวา ซึ่งทางตำรวจคาดว่าอาจเป็นคนฆ่าบิดาและน้องสาวก่อนฆ่าตัวตายตาม โดยมูลเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาการติดยาเสพติดรุนแรง ว่า หากพิจารณาตามหลัก เด็กวัย 16 ปี ถือว่าโตเกินกว่าที่จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกม กรณีนี้จึงต้องมองถึงเหตุการณ์แวดล้อม ส่วนใหญ่ผู้ติดยาที่ก่อความรุนแรงนั้น จะเกิดจากความหุนหันพลันแล่นจากการถูกขัดใจมากกว่า ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ส่วนข้อสงสัยเรื่องอาการออทิสติกนั้น มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ออทิสติกแบบชัดเจน 2.แบบมีโรคร่วม และ 3.อาการทางสมอง ซึ่งผู้ป่วยออทิสติกจะไม่ค่อยเข้าสังคม ไม่มีลักษณะนิสัยก้าวร้าว นอกจากนี้ บางคนจะมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น เป็นเลิศด้านดนตรี หรือเป็นเลิศด้านการเรียน เป็นต้น

ข่าวปลอมการรักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชนออนไลน์)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวลือลึนงูยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าลึนงูสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ โดยมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาเรื่องสารสกัดลึนงูมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีคำแนะนำวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นจากใบบัวบก ใบตำลึง ใบมะยม ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบชะมวง ใบมันปู ใบโหระพา ใบกระเจี๊ยบแดง ใบเม่า ใบเตย ใบชา ผลมะระขี้นก และมะเขือเทศราชินี ที่ไม่ผ่านความร้อนช่วยรักษาโรคมะเร็ง ว่า ข้อมูลทางวิชาการพบว่าพืชผักดังกล่าวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง แต่ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ และยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันการรักษาโรคมะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นดังกล่าว

บุหรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรณีเพจอินน์ เผยแพร่คลิปการให้สัมภาษณ์ของแพทย์รายหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายของบุหรีไฟฟ้าและบอกว่าไม่ช่วยให้เลิกบุหรีมวนได้ ทำให้ผู้ใช้บุหรีไฟฟ้ากว่า 2,500 ราย ร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจ และแชร์ประสบการณ์ว่าตั้งแต่ใช้บุหรีไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรีมวนได้ หายใจได้ดีขึ้น และกลับไปสูบบุหรีไม่ได้อีก บางส่วนเสนอว่าหากบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรีก้นก็จะแบนบุหรีแล้วอนุญาตให้ใช้บุหรีไฟฟ้าแทน และแนะนำว่าสื่อควรนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลางฟังความให้รอบด้าน

ด้าน นายมาริช ภรณ์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายลาชาดควันยาสูบ และแอดมินเพจบุหรีไฟฟ้าคืออะไร ให้ความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวจากหน่วยงานที่มีอคติและโจมตีบุหรีไฟฟ้ามาตลอด ตรงข้ามกับนโยบายและงานวิจัยในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐ และสหภาพยุโรป ที่ยอมรับว่าบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่า จึงน่าจะมีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ประเด็นข่าว

ปัญหาร้านขายยา

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารระน่ารู้

-เสนอจดหมายจาก คุณธนพร บัวเลิศ กล่าวว่า ในอดีตมีกฎหมายให้ร้านขายยามีเภสัชกรคุมร้านเพื่อประโยชน์ของคนซื้อยา แต่ปัจจุบันมีเพียงชื่อเภสัชกรคุมร้านเท่านั้น ถ้ามี จนท.สธ. ไปตรวจ ก็แจ้งว่าเภสัชกรออกไปข้างนอก จึงเห็นว่า ควรเลิกมีเภสัชกรที่ร้านขายยา และให้คนที่ขายยาในปัจจุบันต้องผ่านการอบรมจาก สสจ. อบรมเบื้องต้นแทน

ด้านเจ้าของคอลัมน์ ระบุว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่จบ โดยพ.ร.บ.ยา ปี 2557 มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่จะต้องทำตามกฎกติกา ทำให้ร้านขายยาหลายพันแห่งต้องปิดกิจการ และที่ผ่านมา ชมรมเภสัชสาธารณสุข ชมรมร้านขายยา และหลายฝ่ายเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย เช่น เปิดช่องให้สามารถขออนุญาตเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันจำหน่ายยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรหรือยาตามใบสั่งแพทย์เพิ่มขึ้น จึงขอฝากเลขาฯ อย. ช่วยพิจารณา

ชื่นชมพยาบาลวัยเกษียณช่วยชีวิตผู้ป่วยบนเครื่องบิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNNthailand, คมชัดลึก, เนชั่น

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sarun Sopakul โปสต์ภาพพร้อมระบุว่า โดยสารสายการบินแอร์เอเชียจากดอนเมืองไปกระบี่ มีผู้โดยสารชักเกร็ง ตาเหลือก น้ำลายฟูมปาก และมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าช่วยเหลือ จับตะแคงตัว และนำออกซิเจนมาปฐมพยาบาลให้ทันที จนปลอดภัย ต่อมาทราบว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือเป็นอดีตพยาบาล รพ.ราชวิถี เกษียณมา 5 ปี ซึ่งบอกว่าเป็นสัญชาตญาณความเป็นพยาบาลที่ต้องเข้าช่วยเหลือ โดยเที่ยวบินนี้ยังมีแพทย์อีก 1 คนที่ให้การช่วยเหลือด้วย โดยมีคนเข้ามายกย่องและชื่นชมอดีตพยาบาลท่านนี้เป็นจำนวนมาก

เด็กดื่มน้ำแช่ทองคำ

สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอชอบบ่นน้อยเหอะ-AggressiveDoctor

-โปสต์เตือนว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโปสต์ภาพขวดนมมีทองคำอยู่ด้านใน ระบุว่า เป็นเคล็ดที่ชนชั้นสูงของคนจีนโบราณใช้ โดยให้ทารกแรกเกิด-3 เดือน กินน้ำแช่ทองคำหรือเหรียญสีทอง เพื่อให้โตขึ้นมีผิวพรรณวรรณะและสง่าราศี มีวาสนาดีกว่าเด็กคนอื่น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

